

เลขที่ 2565 - 03

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญาณี นารี ในประเทศไนจีเรีย

บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญาณี นารี (“เรือ”) ในประเทศไนจีเรีย บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้

- บริษัทประกันของบริษัทฯ ได้ออกหนังสือยืนยันปฏิบัติตามเงื่อนไข (Letters of Undertaking: “LOUs”) ต่อสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทย (NDLEA) เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการปล่อยตัวเรือและลูกเรือสัญชาติไทยที่ไม่ถูกยื่นข้อกล่าวหาจำนวน 19 ราย ต่อมา ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวเรือและลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 19 รายซึ่งอยู่บนเรือ
- ลูกเรือ 3 รายซึ่งถูกยื่นข้อกล่าวหา จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไนจีเรียจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้น โดยลูกเรือทั้งสามรายดังกล่าวได้รับการประกันตัวโดยบริษัทฯ ได้วางหลักประกัน เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ย้ายลูกเรือดังกล่าวจากสถานที่คุมขังของ NDLEA ไปพักในโรงแรมในประเทศไนจีเรีย
- เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า NDLEA ได้ยื่นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อลูกเรืออีกจำนวน 7 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ลูกเรือที่ถูกยื่นข้อกล่าวหามีจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไนจีเรียจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องยื่นหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกเรือทั้ง 7 รายนี้ ได้ย้ายจากเรือเพื่อ ไปพักใน โรงแรม
- ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการผ่านพิธีการขาออกเพื่อให้ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือไนจีเรีย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการส่งลูกเรือจำนวนหนึ่งเพื่อไปทดแทนบนเรือ โดยบริษัทฯ คาดว่าเรือจะสามารถแล่นออกจากประเทศไนจีเรียได้ในไม่ช้าหลังจากนั้น
- ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับกับบริษัทประกันของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทนายของบริษัทฯ หมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคดีนี้จะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูคติน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม กูรานา)
กรรมการบริหาร